

**BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 974 /BVHTTDL-TDTTVN

V/v hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao  
các cấp trong tình hình mới

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành.

Ngày 28 tháng 05 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 2229/HD-BVHTTDL về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp của địa phương mình, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để công tác tổ chức Đại hội TDTT của địa phương đạt kết quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Đến nay, nhiều địa phương đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã gắn với những ngày lễ, ngày kỷ niệm, lễ hội truyền thống của địa phương, của đất nước với các hoạt động điều hành, biểu dương lực lượng của các tổ chức đoàn thể và các màn đồng diễn, biểu diễn TDTT như: đồng diễn thể dục, võ thuật của khối các trường học, thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi..., tạo nên ngày hội thể thao quần chúng sôi động, vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.

Chấp hành chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; để Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến hành hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nghiên cứu tham mưu trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp, cụ thể như sau:

- Đối với Đại hội TDTT cấp xã: Chỉ tổ chức Đại hội TDTT cấp xã đối với các xã, phường không trong diện phải sáp nhập hoặc đã thực hiện xong việc sáp nhập.

- Đối với Đại hội TDTT cấp huyện: Tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện.

- Khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, cấp tỉnh ngay sau khi các xã, phường và các tỉnh/thành thực hiện xong việc sáp nhập đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thời gian tổ chức xong Đại hội TDTT các cấp đến hết tháng 5 năm 2026.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; Quyết định số 1198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, bám sát tình hình thực tế của địa phương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp. *all*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (*để báo cáo*);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, CTDTTVN, MTân (130).



**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG**

*[Handwritten signature]*  
**Hoàng Đạo Cương**